

Tộc Bùi, phái 5, thôn Vĩnh Bình, (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ) tộc họ phát dựng xây dựng tộc họ văn hóa từ năm 2006. Trải qua chặng đường 10 năm nỗ lực xây dựng cũng là ngành y năm tộc Bùi được công nhận tộc họ văn hóa. Được biết, mới đây được Sở VHHT&DL đề nghị UBND tỉnh tặng thưởng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tộc họ văn hóa.

Tộc Bùi, phái 5 hiện có 62 hộ, 248 khẩu, gồm 5 chi, đa số con cháu hiện đang định cư tại địa phương, số còn lại sinh sống, công tác ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Trong những năm qua hộ hộ t bà con trong gia tộc đã chú trọng đến việc giáo dục con cháu gìn giữ nếp gia phong. Ông bà, cha mẹ gương mẫu trong quan hệ xã hội với các thành viên trong gia đình và xã hội, là tấm gương để con cháu noi theo. Trong 10 năm qua chưa có trường hợp nào xảy ra mâu thuẫn, con cháu không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Hộ hộ năm hộ hộ t các gia đình trong gia tộc đều được chính quyền địa phương công nhận gia đình văn hóa và được khen thưởng. Ngoài việc quan tâm giúp đỡ các gia đình trong gia tộc, bà con còn giúp đỡ những người trong làng xóm có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các trẻ em học tập vất vả, học sinh. Tích cực tham gia các hoạt động do các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phát động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Thế hệ hiện tại cũng vẫn tiếp tục và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua Hộ hộ gia tộc đã tổ chức các buổi tọa đàm để bà con tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm và đã đạt được kết quả đáng kể. Bên cạnh đó, chính sách bình đẳng giới, chăm sóc bảo vệ trong gia đình cũng được bà con hộ hộ t tích cực và không có gia đình nào có bạo lực trong gia đình. Được biết, năm 2011 xã Tam Thăng phát dựng xây dựng nông thôn mới, hiện nay đã hoàn thành 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã được UBND tỉnh công nhận. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của bà con tộc Bùi, trong đó tập trung chủ yếu trồng rau, chăn nuôi, chuyên chú trồng và nuôi gia súc, gia cầm ra phía sau nhà, 100% hộ sản xuất nông nghiệp sạch và có học sinh giỏi sinh. Thế hệ hiện tại công tác giỏi tại đơn vị bù đắp phần thiếu hụt nhanh tiến bộ giới phóng mặt bằng để triển khai dự án Khu công nghiệp Tam Thăng...

Được gìn giữ truyền thống tốt đẹp của ông cha và tình cảm của con cháu ngày càng sâu đậm hơn, 5 năm Hộ hộ gia tộc tổ chức giới thiệu mặt trận, được bà con trong tộc họ ủng hộ. Trong ngày giới thiệu này mới những dù đang định cư tại địa phương hoặc đang sinh sống, công tác ở phương xa đều tụ tập về nhà thờ để dâng lên tiền, ông bà những nén hương, lòng tôn kính những người đã có công khai lập nghiệp. Công tác giáo dục, nâng cao ý thức cho con cháu luôn được Hộ hộ gia tộc quan tâm, qua đó việc hiếu, hễ của gia đình được thực hiện đúng quy định, được thời gian tốt đẹp, văn minh và đem bảo vệ nghi thức của truyền thống dân tộc. Chi hội Khuyến học đã duy trì tổ chức khen thưởng cho con cháu có thành tích xuất sắc trong học tập vào dịp cuối năm học. Qua 10 năm, Hộ hộ gia tộc đã khen thưởng cho gần 200 học sinh giỏi. Ông Lê Đình Nho – P. Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết: Các gia đình trong gia tộc đã giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, nhờ đó mà hộ hộ t các gia đình đều phát triển kinh tế. Được biết, phong trào khuyến học – khuyến tài đã phát triển mạnh mẽ trong toàn gia tộc, tổ chức ngày lễ con cháu thi đua có không ít người đã đạt kết quả cao trong học tập.

Tam Thăng đã được công nhận xã nông thôn mới, đời sống kinh tế của nhân dân nói chung, con cháu của tộc Bùi nói riêng đã được cải thiện. Tuy nhiên địa phương không ngừng phát triển và phong trào xây dựng tộc họ văn hóa của gia tộc có thêm những thành tựu mới, thời gian đến, tộc Bùi sẽ tiếp tục thế hệ hiện tại nỗ lực sống văn hóa, văn minh. Tầng lớp công tác giáo dục con cháu chăm học tập, rèn luyện nhân cách, biết quan tâm đến người khác, tránh xa

các thành viên xã hội, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Công thức là Hội đồng gia tộc sẽ tiếp tục vận động quỹ khuyến học, khuyến tài, khuyến bà con tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa trong từng hộ và cộng đồng tộc, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. **Tác giả bài viết:** NGUYỄN ĐÌNH NGỌC (tamkyrt.vn)